

Số: 01 /TB-MTTQ-BTT

Điện Biên, ngày 04 tháng 7 năm 2019

VĂN PHÒNG HĐND TỈNH ĐIỆN BIÊN

Số: 3030
Ngày: 4/7
Chuyên:
Lưu hồ sơ số:

THÔNG BÁO

Về hoạt động của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Điện Biên tham gia xây dựng chính quyền và ý kiến, kiến nghị của cử tri, Nhân dân tại kỳ họp thứ 10 Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XIV

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương và Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam năm 2015; Thực hiện Chương trình phối hợp thống nhất hành động của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Điện Biên năm 2019; Thông báo số 111/TB-HĐND ngày 03/6/2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh Điện Biên về nội dung, thời gian tổ chức kỳ họp thứ 10 HĐND tỉnh khóa XIV,

Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Thông báo về hoạt động của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Điện Biên tham gia xây dựng chính quyền và tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và Nhân dân trong tỉnh như sau:

I. ỦY BAN MTTQ VIỆT NAM TỈNH THAM GIA XÂY DỰNG CHÍNH QUYỀN

6 tháng đầu năm 2019, Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp và các tổ chức thành viên đã chủ động xây dựng chương trình kế hoạch công tác, vận động đoàn viên, hội viên, các tầng lớp Nhân dân tham gia hưởng ứng các phong trào thi đua, cuộc vận động; tích cực lao động sản xuất, phát triển kinh tế; phát huy dân chủ, đại diện quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của Nhân dân, giám sát phản biện xã hội, tham gia xây dựng chính quyền trong sạch, vững mạnh.

1. Công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, tham gia phòng chống tham nhũng, lãng phí; tham gia đóng góp ý kiến xây dựng các dự thảo Luật, dự thảo văn bản:

Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp đã tích cực trong công tác tham mưu, phối hợp và hướng dẫn công tác tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật, thông qua đẩy mạnh việc học tập, quán triệt, triển khai thực hiện các chủ trương, Nghị Quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; các Luật mới được Quốc hội ban hành. Trong 6 tháng đầu năm, Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp đã tuyên truyền được 366 cuộc với 16.350 người tham dự.

Tiếp tục phối hợp với các tổ chức thành viên triển khai xây dựng và duy trì các mô hình điểm về “Khu dân cư phòng, chống tội phạm, ma túy”, “Khu dân cư đảm bảo an toàn giao thông”, “Tổ tự quản về bảo vệ môi trường”, “Tổ tự quản về an ninh trật tự”; vận động Nhân dân thực hiện tốt phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”; nâng cao hiệu quả công tác “Toàn dân tham gia phòng ngừa, phát hiện, tố giác tội phạm; cảm hóa giáo dục người phạm tội tại gia đình và cộng đồng dân cư”... qua đó

góp phần vận động các tầng lớp Nhân dân tham gia chấp hành tốt các quy định của pháp luật.

Tiếp tục hướng dẫn MTTQ Việt Nam các cấp triển khai Kế hoạch của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tham gia phòng chống tham nhũng lãng phí giai đoạn 2018-2020. Ban Thường trực chủ trì phối hợp với Ban Nội chính Tỉnh ủy, HĐND tỉnh xây dựng kế hoạch điều tra xã hội học về thực trạng “tham nhũng vặt” trong lĩnh vực quản lý nhà nước về đất đai và xử lý vi phạm trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh. Phối hợp với Sở Nội vụ phúc tra việc khảo sát sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước năm 2018, kết quả phúc tra đã được tổng hợp gửi Sở Nội vụ.

Tham gia ý kiến vào 9 dự thảo dự án Luật, văn bản pháp luật của Trung ương², 36 văn bản của tỉnh.

2. Công tác giám sát xã hội

Trên cơ sở các văn bản chỉ đạo của Trung ương, hướng dẫn của Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh ban hành Kế hoạch giám sát và phản biện xã hội của Ủy ban MTTQ Việt Nam và các đoàn thể chính trị-xã hội tỉnh năm 2019. Nội dung giám sát tập trung vào những vấn đề Nhân dân quan tâm, những vấn đề liên quan trực tiếp đến quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của Nhân dân.

Trong 6 tháng đầu năm, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp đã tổ chức 16 cuộc giám sát bằng hình thức tổ chức đoàn giám sát³ tập trung vào các nội dung như: giám sát việc thực hiện quy trình lựa chọn, công nhận người có uy tín và chính sách đối với người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số; việc tổ chức thực hiện dự án hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế, nhân rộng mô hình giảm nghèo; giám sát tình hình thực hiện các mô hình tự quản ở khu dân cư... Sau giám sát đã có kiến nghị với UBND các cấp, các cơ quan, tổ chức xem xét, xử lý giải quyết.

Giám sát thông qua hoạt động của Ban thanh tra nhân dân, Ban giám sát đầu tư của cộng đồng tiếp tục được chú trọng, nâng cao chất lượng, hiệu quả, chủ yếu tập trung giám sát các việc cụ thể như cấp phát gạo cứu đói giáp hạt, chi trả tiền bảo vệ rừng tái sinh, nhận khoán khoanh nuôi, một số công trình đường giao thông liên thôn, bản... Trong 6 tháng, Ban Thanh tra nhân dân các xã, phường, thị trấn đã giám sát 15 cuộc; Ban Giám sát đầu tư cộng đồng giám sát 28 cuộc, kiến nghị xử lý nhiều vụ việc.

Các cấp MTTQ phối hợp tham gia 71 đoàn giám sát của Đoàn đại biểu Quốc Hội, HĐND, các ban của HĐND, các ngành liên quan⁴.

3. Hoạt động phối hợp tiếp xúc cử tri: Thực hiện Quy chế phối hợp giữa Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp với Thường trực HĐND, UBND, Ban

¹ Theo kế hoạch việc điều tra xã hội học tiến hành theo các bước từ tháng 6-tháng 11/2019. Dự kiến mỗi nội dung điều tra 2.000 mẫu (người) thuộc các đối tượng khác nhau trên địa bàn 5 huyện, thành phố: Điện Biên, Tuần Giáo, Tủa Chùa, Mường Ảng, thành phố Điện Biên Phủ.

² Luật thi hành án hình sự (sửa đổi), Luật kiến trúc, Luật tổ chức Chính phủ, Luật tổ chức chính quyền địa phương, Luật cán bộ, công chức, Luật viên chức, Luật giáo dục (sửa đổi),...

³ Trong đó: cấp tỉnh 01 cuộc, cấp huyện 02 cuộc, cấp xã 13 cuộc.

⁴ Trong đó: cấp tỉnh tham gia 4 cuộc; cấp huyện 27 cuộc, cấp xã 40 cuộc.

Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp đã phối hợp với Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tổ chức tiếp xúc cử tri trước và sau kỳ họp thứ 7 của Quốc hội tại 6 điểm với trên 800 cử tri tham dự, ghi nhận 35 ý kiến; phối hợp với HĐND tỉnh tổ chức 793 điểm với 37.810 cử tri tham dự, ghi nhận 4.630 ý kiến, kiến nghị của cử tri với Đảng, Nhà nước và các Bộ, Ngành Trung ương với đại biểu dân cử, các cấp, các ngành.

4. Công tác tiếp công dân và tham gia giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh

Công tác tiếp công dân và tiếp nhận đơn thư của Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp được thực hiện đúng quy định. Đến thời điểm báo cáo (ngày 24/6/2019), Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp đã tiếp 18 lượt công dân và nhận 63 đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh⁵. Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp đã nghiên cứu, phối hợp và chuyển tới các cơ quan chức năng xem xét, giải quyết 53 đơn thư, 10 đơn thư đang được xử lý, giải quyết.

II. VỀ TÂM TƯ, NGUYỆN VỌNG CHUNG CỦA CỬ TRI VÀ NHÂN DÂN

6 tháng đầu năm 2019, tình hình các tầng lớp Nhân dân trong tỉnh ổn định, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, công tác quản lý điều hành của chính quyền các cấp; cử tri và Nhân dân đánh giá cao việc các cấp chính quyền đã quan tâm, nỗ lực tìm giải pháp cải thiện môi trường kinh doanh, tích cực triển khai các chương trình, dự án, đề án thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội. Công tác quốc phòng - an ninh được giữ vững, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo. Các chính sách an sinh xã hội tiếp tục được thực hiện có hiệu quả. Công tác tuyên truyền, vận động, tăng cường quản lý, kiểm tra, giám sát về an toàn thực phẩm được sự vào cuộc tích cực của các cấp, các ngành liên quan góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân.

Bên cạnh đó, cử tri và Nhân dân còn lo lắng về một số vấn đề như: an toàn thực phẩm, ô nhiễm môi trường chậm được cải thiện; tình trạng quy hoạch “treo”, nhiều dự án chậm tiến độ, việc xây dựng trái phép vẫn chưa được giải quyết. Công tác thu hồi, đền bù giải tỏa tại một số nơi chưa phù hợp, công tác phối hợp để tuyên truyền, vận động người dân chưa hiệu quả nên tình trạng đơn thư kiến nghị còn nhiều; tình hình buôn bán, vận chuyển, sử dụng các chất ma túy diễn biến phức tạp, một số vụ án đặc biệt nghiêm trọng xảy ra trong thời gian gần đây gây bức xúc, hoang mang dư luận,...

III. NHỮNG Ý KIẾN, KIẾN NGHỊ CHỦ YẾU CỦA CỬ TRI VÀ NHÂN DÂN

Sau kỳ họp thứ 9 HĐND tỉnh khóa XIV, về cơ bản các ý kiến, kiến nghị của cử tri và Nhân dân đã được UBND tỉnh tiếp thu, chỉ đạo các cơ quan chức năng kiểm tra, rà soát, xử lý, giải quyết và trả lời tới Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và Nhân dân. Tại kỳ họp này, trên cơ sở tổng hợp các ý kiến, kiến nghị của cử tri và Nhân dân Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh trân trọng gửi tới HĐND, UBND tỉnh những kiến nghị như sau:

1. Về công tác quy hoạch; đền bù giải phóng mặt bằng

⁵ Trong đó Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh nhận 08 đơn thư; MTTQ Việt Nam cấp huyện 25 đơn thư; MTTQ Việt Nam cấp xã 30 đơn thư. Nội dung đơn thư chủ yếu tập trung vào một số lĩnh vực như: giải tỏa đền bù, đất đai, chế độ chính sách...

Trong thời gian qua, Chính quyền các cấp đã quan tâm, nỗ lực tìm các giải pháp cải thiện môi trường kinh doanh, triển khai các chương trình, dự án thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội. Tuy nhiên đến nay trên địa bàn toàn tỉnh nhất là địa bàn thành phố Điện Biên Phủ, nhiều dự án trọng tâm chưa được thực hiện, chậm tiến độ hoặc dừng, tạm dừng và giãn tiến độ triển khai, công tác đền bù giải tỏa mặt bằng thi công các công trình và việc bố trí nơi ở mới cho người dân chưa kịp thời và chưa phù hợp, ... như các dự án: Bến xe khách, khu đô thị Hoa Ban Nậm Rốm, Cảng hàng không Điện Biên Phủ, dự án đại lộ 60m, dự án khu đô thị Tân Thanh (trong đó có những dự án đã kéo dài từ 10 – 14 năm). Những tồn tại, hạn chế trên làm ảnh hưởng đến sự phát triển kinh tế của tỉnh nói chung, đồng thời gây nên những khó khăn, bức xúc rất lớn trong Nhân dân vùng dự án, nhiều quyền lợi bị hạn chế như: sửa chữa nhà ở, thế chấp quyền sử dụng đất vay vốn ngân hàng phát triển sản xuất, kinh doanh, cùng với đó là hạ tầng khu dân cư không được đầu tư dẫn đến ô nhiễm môi trường, giao thông đi lại khó khăn...

Cử tri đề nghị UBND tỉnh sớm có biện pháp chỉ đạo triển khai và hoàn thành các dự án, chỉ đạo giải quyết dứt điểm các kiến nghị liên quan đến đất đai, đền bù giải phóng mặt bằng đáp ứng nguyện vọng chính đáng và hợp pháp của công dân dân.

2. Về công tác bảo vệ môi trường, cảnh quan đô thị

Cử tri và Nhân dân đánh giá trong những năm qua mặc dù còn nhiều khó khăn song tỉnh ta đã thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ bảo vệ môi trường. Nhiều vụ việc, cơ sở có dấu hiệu ô nhiễm, các điểm nóng về môi trường cơ bản được xử lý kịp thời, tiến độ xây dựng các hạng mục thuộc dự án Nhà máy xử lý rác thải được tích cực triển khai. Tuy nhiên, tình trạng ô nhiễm do rác thải nhựa, ni lông, đặc biệt là ô nhiễm do chất thải trong chăn nuôi, giết mổ gia súc, gia cầm (nhất là trên địa bàn huyện Điện Biên và Thành phố Điện Biên Phủ) đang ngày càng gia tăng do xu hướng dịch chuyển từ chăn nuôi nông hộ sang chăn nuôi trang trại, công nghiệp; từ chăn nuôi nhỏ lẻ lên chăn nuôi quy mô lớn. Vì vậy nếu các chất thải chăn nuôi, đặc biệt là phân chuồng không được xử lý hiệu quả sẽ là một trong những nguồn gây ô nhiễm lớn cho môi trường, ảnh hưởng xấu đến đời sống, sức khỏe của cộng đồng dân cư trước mắt cũng như lâu dài. Đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo cơ quan chức năng kiểm tra, rà soát trước mắt yêu cầu các cơ sở sản xuất chăn nuôi áp dụng việc xử lý chất thải chăn nuôi đúng quy trình, tiến tới có hướng đi đời các cơ sở gây ô nhiễm ra khỏi khu dân cư; bố trí quy hoạch khu giết mổ gia súc, gia cầm tập trung; có giải pháp tối ưu phân loại, xử lý rác thải nhựa.

Cử tri và Nhân dân rất phấn khởi và đồng tình ủng hộ chủ trương của tỉnh về việc phát triển cây hoa ban tạo điểm nhấn đặc trưng trên mảnh đất lịch sử Điện Biên Phủ, góp phần thúc đẩy phát triển du lịch trên địa bàn tỉnh. Tuy nhiên, việc triển khai thực hiện qua nhiều năm nhưng đến nay chưa đạt được hiệu quả như mong muốn, việc trồng cây hoa ban còn phân tán, công tác quy hoạch cây xanh nói chung, cây hoa ban nói riêng chưa được quan tâm đúng mức. Hệ thống cây cảnh đô thị trên các tuyến đường nhất là tuyến đường Võ Nguyên Giáp, khu vực vòng xuyên trung tâm không được chăm sóc, cắt tỉa kịp thời, cỏ mọc um tùm gây mất mỹ quan đô thị. Đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo xử lý tình trạng tồn tại trên góp phần chỉnh trang đô thị, xây dựng tỉnh ta nói chung, thành phố Điện Biên Phủ nói riêng trở thành điểm đến du lịch để lại ấn tượng tốt đẹp cho du khách.

3. Một số vấn đề khác

Cử tri và Nhân dân đề nghị cấp ủy, chính quyền các cấp, người đứng đầu các cơ quan chức năng cần quan tâm hơn nữa đến việc tổ chức các hoạt động đối thoại với Nhân dân góp phần để Nhân dân hiểu, cấp ủy, chính quyền biết qua đó giải quyết kịp thời nguyện vọng chính đáng, hợp pháp của người dân, hạn chế đơn thư kéo dài, vượt cấp.

Đề nghị HĐND tỉnh tăng cường và nâng cao hiệu quả hoạt động giám sát trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội, trong đó tập trung vào lĩnh vực quản lý đất đai đang gây nhiều bức xúc trong dư luận. Giám sát việc giải quyết các kiến nghị của HĐND sau giám sát và ý kiến, kiến nghị của cử tri, Nhân dân; giám sát việc xử lý các cá nhân và tập thể vi phạm quản lý nhà nước về đất đai.

Trên đây là Thông báo về hoạt động của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tham gia xây dựng chính quyền và tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và Nhân dân gửi đến kỳ họp thứ 10 HĐND tỉnh khóa XIV. Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh trân trọng đề nghị HĐND, UBND tỉnh và các cơ quan có thẩm quyền tiếp thu, giải quyết và thông báo cho Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và Nhân dân được biết để giám sát theo quy định của Hiến pháp và pháp luật.

Nơi nhận:

- BTT UBFWMTTQVN;
- TT Tỉnh ủy; IT HĐND, UBND tỉnh;
- BTTUBMTTQ VN tỉnh;
- Các vị đại biểu HĐND tỉnh;
- VP Đoàn ĐBQH, VP HĐND, UBND tỉnh;
- BTT UBMTTQVN các huyện, Tx, Tp;
- Lưu: VT, DCPL/.



Lô Văn Mừng